



**THÔNG BÁO CẤP THỜI**  
**NGÀY 27, 2023**

**Liên Lạc:** Fran Bangert / (714) 834-4059

[Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com](mailto:Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com)

**CƠ QUAN ĐẶC TRÁCH THẦU HỒI RÁC & TÁI DỤNG ĐƯỢC HAI GIẢI THƯỞNG THÀNH  
TÍCH QUỐC GIA**

**Chương Trình Sáng Tạo Cung Cấp Những Giải Pháp Giải Quyết Hạ Tầng Cơ Sở, Năng Lượng  
và khả năng duy trì**

**ORANGE COUNTY, CA (27 Tháng Sáu, 2023)** – Cơ Quan đặc Trách Thầu Hồi Rác & Tái Dụng OC (OCWR) đã nhận được hai [Giải Thưởng Thành Tích](#) trong năm 2023 từ Hiệp Hội các Quận Toàn Quốc (NACo) cho những giải pháp sáng tạo bao gồm chương trình phân hữu cơ khu vực cho Quận Cam, và hệ thống phun sương thông minh tại bãi rác Prima Deshecha Landfill (PDL) ở San Juan Capistrano. Cả hai Giải Thưởng vinh dự này thừa nhận sự xuất sắc của Quận trong thể loại khả năng phục hồi hạ tầng cơ sở, Năng Lượng và khả năng duy trì.

Giám Đốc Cơ Quan Đặc Trách Thầu Hồi Rác & Tái Dụng OC, Tom Koutroulis phát biểu: “. Với sự thông qua của Đạo Luật SB 1383 bắt buộc giảm thiểu sự thải hồi khí độc methane và bắt buộc thu hồi chất hữu cơ, Cơ Quan OCWR đã bị thử thách để khai triển những sự điều hành và phương cách sáng tạo để hội đủ những quy định mới của tiểu bang. Sự quyết tâm của chúng tôi trong sự liên tục cải tiến là cốt lõi của tất cả mọi điều mà chúng tôi làm, và tôi rất hãnh diện với nhóm của chúng tôi đối với sự tận tâm và thành công của họ trong việc đối phó với những thử thách này.”

Chương Trình tái dụng vòng tròn 360 độ được khai triển bởi OCWR bắt đầu với việc thu hồi chất thải xanh và hữu cơ trước của nhà cư dân và biến đổi thành phân hữu cơ có phẩm chất cao và mùn. Những sản phẩm này được trao trả trở lại cho cộng đồng như một tài nguyên miễn phí làm phong phú các vườn tược và phong cảnh.

Kể từ khi bắt đầu chương trình phân hữu cơ và mùn cộng đồng trong Tháng Mười 2020, các vườn xanh của OCWR (Bee Canyon và Capistrano) cùng tọa lạc tại các bãi rác của Quận đã biến đổi vào khoảng 36,000 tấn chất thải xanh và phân từ khoảng trống của bãi rác đầy giá trị. Thêm vào đó, OCWR đã phân phối hơn 3,300 tấn phân hữu cơ và mùn với sự cộng tác cùng với các cơ quan của Quận, các thành phố, các tổ chức vô vị lợi, doanh nghiệp và cư dân xuyên qua việc nạp đơn trên mạng. Chương trình hiện tại trung bình có 70 gia cư đến nhận mỗi tuần với con số yêu cầu gia tăng tuần này qua tuần khác.

Hệ thống phun sương thông minh của PDL được phác họa để giúp kiểm soát mùi hôi của bãi rác như một phần của chương trình quản trị mùi hôi toàn diện của OCWR cho những cộng đồng lân cận. Hệ thống phun sương kiểm soát mùi hôi tại bãi rác chất thải rắn hoạt động tiêu biểu phun ra một làn sương mỏng những chất hóa học đặc biệt trung hòa mùi hôi vào trong không khí để chống lại những mùi vị khó chịu phát xuất từ rác rưởi. Hệ thống phun sương thông minh PDL đồng thời cũng hoạt động đồng bộ với một đài khí tượng, dùng hệ thống kiểm báo để theo dõi hướng và mức độ của gió để làm sự điều chỉnh cần thiết.

Ông Koutroulis nói thêm: “ Chúng tôi cảm tạ NACo đã ghi nhận và giúp gia tăng sự hiểu biết về những dịch vụ toàn diện và duy trì của chúng tôi mà Quận cung cấp. Cùng nhau chúng ta có thể tạo một sự khác biệt cho tất cả tương lai chúng ta.”

Chương trình Giải Thưởng Thành Tích thường niên của NACo nhằm ghi nhận những sáng tạo của chính quyền quận. Toàn quốc, giải thưởng được chia ra làm 18 thể loại khác nhau phản ánh những dịch vụ rộng lớn, toàn diện do các quận cung cấp. Các thể loại bao gồm trẻ em và thiếu niên, công lý hình sự và an toàn công cộng, quản trị hành chính quận, kỹ nghệ tin học, y tế, giao tế dân sự và nhiều thứ khác.

### **VỀ CƠ QUAN ĐẶC TRÁCH THÊU HỒI RÁC & TÁI DỤNG (OCWR)**

OCWR phục vụ những nhu cầu thải hồi chất thải rắn của Quận qua các tài nguyên phục hồi, điều hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào các cơ sở năng lượng tái tạo và phát động tái dụng để bảo đảm một cộng đồng an toàn và lành mạnh cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Cơ Quan quản trị một trong những hệ thống thu hồi chất thải rắn hàng đầu trên toàn quốc và ba khu vực vườn xanh, tất cả phục vụ các cư dân và doanh nghiệp trong 34 thành phố và các khu vực tự trị của Quận. Với ba bãi rác của OCWR

hiện đang hoạt động phản ánh việc quản trị môi trường tốt đẹp nhất. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang mạng của OCWR tại [www.OCLandfills.com](http://www.OCLandfills.com).

### **Về Hiệp Hội Các Quận Toàn Quốc (NACo)**

Hiệp Hội Các Quận Toàn Quốc (NACo) tăng cường các quận tại Hoa Kỳ, bao gồm 40,000 các dân cử cấp quận và 3,6 triệu nhân viên quận. Thành lập từ năm 1935, NACo liên kết các viên chức quận để biện hộ cho những ưu tiên của chính quyền quận trong việc thực hiện chính sách liên bang; phát động sự điều hành và chính sách toàn hảo của quận; nuôi dưỡng tài lãnh đạo khéo léo và gia tăng mạng lưới hiểu biết; tối dụng tài nguyên của người thợ thuế và quận và tiết kiệm chi phí; và làm phong phú sự hiểu biết của đại chúng về chính quyền quận

[www.naco.org](http://www.naco.org)

###